



# เอกสารประชาสัมพันธ์

## งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลพรุพิ ตำบลพรุพิ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ ต่อ๑๐๙ Fax.๐๗๗-๓๘๐๕๘๔ ต่อ๑๐๘ www.phruphi.go.th

**ป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุจาก ประทัด ในช่วงเทศกาลตรุษจีน**

1. ไม่จุดประทัดในพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้
2. ไม่เล่นประทัดในลักษณะเสี่ยงอันตราย
3. ออกให้ห่างจากบริเวณที่จุดประทัดในระยะไม่ต่ำกว่า 10 เมตร
4. ไม่ตัดแปลงประทัดให้มีแรงอัดสูง หรือมีเสียงดังกว่าปกติ
5. จัดเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ๆ บริเวณที่จุดประทัด หากเกิดเพลิงไหม้จะได้ดับไฟทันทันที

**การป้องกันอัคคีภัย**

สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำแผนเผชิญเหตุด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย, เน้นระงับกิจกรรม และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย, จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้อย่างทันที

**การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน**

จัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง พร้อมจัดตั้งจุดตรวจคุมเข้มผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

**3 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลตรุษจีน**

**การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ**

จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจความปลอดภัยของเส้นทางสัญจรทางน้ำ, สนธิกำลังจัดหน่วยเผชิญเหตุและกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำตามสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ

### การป้องกันและระงับอัคคีภัยและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ชาวไทยเชื้อสายจีนได้ทำพิธีไหว้เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ รวมทั้งเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษ ตลอดจนสถานประกอบการและอาคารต่างๆ จะปิดทำการเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนเชื้อสายจีนและอาจเกิดอัคคีภัยจากการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง และการจุดประทัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ย่านชุมชนและย่านที่มีบ้านเรือนที่มีลักษณะเป็นไม้เก่าและแออัดหนาแน่น มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและการลุกลามของไฟได้ง่าย ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยอันอาจเกิดจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง โคมลอย และอุบัติเหตุจากการจราจร อาศัยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ เทศบาลตำบลพรุพิ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

#### ๑.อุบัติเหตุจากอัคคีภัย

**การประกอบอาหาร** เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ก๊าซหุงต้มและเชื้อเพลิงประเภทอื่นประกอบอาหาร ปิดเตาแก๊สและวาล์วถึงก๊าซทุกครั้งหลังใช้งาน อีกทั้งไม่เปิดเตาแก๊สอุ่นอาหารทิ้งไว้เป็นเวลานานโดยไม่มีผู้ดูแลเพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

**การจุดธูปเทียนไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ** เลือกใช้เซียงเทียน กระถางธูปที่ทำจากวัสดุทนไฟ เช่น ภาชนะทองเหลืองหรือดินเผา เป็นต้น ไม่ควรจุดธูปจำนวนมากในครั้งเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ และห้ามจุดธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลอย่างเด็ดขาด รวมทั้งดับธูปเทียนให้สนิททุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

**การเผากระดาษเงินและกระดาษทอง** ควรเผาในที่โล่งแจ้ง ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิงและวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย หรือเผาในภาชนะทนไฟที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟจากถ้ำถ่านปลิวไปติดวัสดุอื่น ทำให้เกิดเพลิงไหม้พร้อมจัดเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ๆ หากไฟลุกลามจะได้ควบคุมเพลิงทัน

**การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า** ตามบ้านเรือนในช่วงเทศกาลตรุษจีนมักเปิดคอมไฟประดับและไฟกระพริบบริเวณศาลเจ้า (ตั้งจูเอี้ยะ) อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ก่อนออกจากบ้านควรปิดสวิตช์ไฟ ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อป้องกันเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร